



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย **กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์**

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๖ กรมอนามัย

สำนักส่งเสริมสุขภาพ นำโดยแพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุกวาท รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเสริมพลังในการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนด มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ๑. คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ๒. ผู้แทนจากทุกกลุ่มฝ่ายสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒๐ คน



ประเด็นสำคัญจากการประชุม

➢ ผลงานที่ส่งเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๕ กพร. กรมอนามัย สรุปรายชื่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ ผลงาน โดยผ่านการกลั่นกรองและส่งสมัครไปที่ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ผลงาน ประกอบด้วย ๑. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๕ ผลงาน (ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม) ๒. รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน ๓๑ ผลงาน (นวัตกรรมบริการ ๑๒ ผลงาน / พัฒนาการบริการ ๑๖ ผลงาน / บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร ๒ ผลงาน / การบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตจำนวน ๑ ผลงาน และจะประกาศผลรางวัลผ่านขั้นตอนที่ ๑ ประมาณเดือนพ.ค.-มิ.ย.๒๕๖๕

➢ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ ๕ เดือนแรก : ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ ๒.๔ คะแนนที่ได้รับ ๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

➢ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ ๕ เดือนหลัง - การชี้แจง Template ตัวชี้วัด ๒.๔ รอบ ๕ เดือนหลัง

- ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน : ในรอบ ๕ เดือนแรกได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้แล้ว และทบทวนแผนการพัฒนา งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน รอบ ๕ เดือนหลัง ต่อไป

➢ การวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์งานวิชาการทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวิเคราะห์กำลังคน เพื่อเป็นการวางระบบและกลไกการการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการระดับหน่วยงาน โดยกำหนดให้ส่งมาที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งทีมเลขานุการได้ดำเนินการแล้ว และจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ให้สมบูรณ์ต่อไป

➢ ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย นำเสนอโดยผู้แทนกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยของกลุ่ม

➢ การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยการส่งผลงานแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

- ผลงานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
 - การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 - การนำเสนอด้วยบอร์ดวิชาการ (Poster Presentation)
 - ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation)
 - การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
- มีการส่งผลงานมาแล้วจำนวน ๒๕ ผลงาน : กรมอนามัย ๑๙ ผลงาน / ภายนอก ๖ ผลงาน (ข้อมูล ณ ๑๔ มี.ค. ๖๕)

➢ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ ๑

วัตถุประสงค์ : วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กรมอนามัย โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกของการทำวิจัย จนถึงการทำพิมพ์รูปแบบเป็นการอบรมและ Coaching เริ่มครั้งที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โดยจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงานผลงานวิชาการและงานวิจัย
อนามัยแม่และเด็ก	นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	นำเสนอผลงานจำนวน ๓ เรื่อง โดยทั้ง ๓ เรื่องอยู่ระหว่างการออกแบบเครื่องมือ
อนามัยวัยทำงาน	นำเสนอผลงานจำนวน ๑ เรื่อง โดยอยู่ระหว่างรอรับเกียรติบัตรการผ่านการอบรม ECจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการขอ-EC ต่อไป
สร้างเสริมศักยภาพฯ	นำเสนอผลงานจำนวน ๒ เรื่อง โดยเรื่องแรกอยู่ระหว่างการทยอยออกกับ Application อื่นๆ และเรื่องที่สอง อยู่ระหว่างปรับหัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ และการเก็บข้อมูล
บริหารยุทธศาสตร์	นำเสนอผลงานจำนวน ๒ เรื่อง โดย ๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจะส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ และอีกเรื่องประสาน HITAP ซึ่งจะดำเนินการในเม.ย.๖๕
อำนวยการ	นำเสนอผลงานจำนวน ๑ เรื่อง ปรับหัวข้อเรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเครื่องมือ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ
๑. วิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงานและส่งสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
๒. การส่งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ ๑

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี